

## "ตรีนุช" ยันร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติฯประกาศใช้ปีนี้แน่

นำเสนอเมื่อ : 22 เม.ย. 2565

**รมว.ศึกษาธิการ ร่วมวง สคคท. ถกทิศทางการศึกษาไทย การศึกษาไทย ต่อการปฏิรูปประเทศ  
ซึ่งชมทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการศึกษา เผย เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติฯ ประกาศใช้ปีนี้แน่**

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่หอประชุมคุรุสภา สมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย (สคคท.) จัดงานทิศทางการศึกษาไทย การศึกษาไทย ต่อการปฏิรูปประเทศ โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน โดย ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานสคคท. กล่าววา การจัดงานครั้งนี้เพื่อต้องการให้ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบถึงการผลักดันนโยบายการศึกษาในเรื่องต่างๆ  
ให้นำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... เนื่องจาก  
สคคท.ต้องการให้มีการกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาเกิดขึ้นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา แต่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ฉบับใหม่ แม้จะเขียนระบุว่าให้มีการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาก็ตาม แต่เมื่อมาถึงระดับการเขียนกฎหมายลูกกลับปิดกั้นการกระจายอำนาจ  
ซึ่งการกระจายอำนาจดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ งบประมาณ วิชาการ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป จึงอยากฝากให้ รมว.ศธ. พิจารณาด้วย รวมถึงการพัฒนาครู  
อยากให้มีเจอาพรรับผิดชอบในการพัฒนา พรอมให้มีการตั้งกองทุนพัฒนาครูด้วย

ด้าน น.ส.ตรีนุช กล่าววา สคคท. ถือเป็นเครือข่ายองค์กรครูที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา และช่วยผลักดันการศึกษารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พรอมสะท้อนการทำงานการศึกษาได้อย่างดี เพราะการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรื่องต่างๆ คงไม่ใช่คนเดียวคนหนึ่งทำได้ แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือช่วยกันผลักดัน โดยในสวนขอเสนอต่างที่ สคคท.เสนอมานั้น ตนจะนำไปพิจารณา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...  
ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะปรับให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นเป็นประโยชน์ต่อทุกคน อีกทั้งยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...จะผลักดันและประกาศใช้ได้ในการประชุมร่วมรัฐสภาในสมัยสามัญประจำปี 2565  
นี้อย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์](#) วันที่ 21 เมษายน 2565